

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến quốc lộ 37B; chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giáp Trường THPT Nguyễn Thái Bình và đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến quốc lộ 37B nhằm tạo kết nối trực tiếp khu thành phố Thái Bình với Khu kinh tế Thái Bình và khu du

lich cồn Vành, đáp ứng nhu cầu giao thông đồng thời góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu kinh tế Thái Bình, giúp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống lụt bão của khu vực. Chiều dài tuyến đường khoảng 15,8km. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 đường cấp II đồng bằng có định hướng phát triển cao tốc. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 2.504 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển khu phía Nam, Đông Nam của tỉnh. Để thu hút đầu tư vào phía Nam Khu kinh tế Thái Bình nói chung và khu vực cồn Vành nói riêng có điều kiện thuận lợi về giao thông. Đồng chí cho rằng thực tiễn hiện nay việc di chuyển từ thành phố Thái Bình về khu vực này khá khó khăn. Mặc dù đã có chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường 221A song tuyến đường này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thông thường, không đáp ứng được nhu cầu thúc đẩy phát triển mạnh khu phía Nam Khu kinh tế Thái Bình và khu vực

cồn Vành. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành sẽ tạo xung lực để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm vào đầu tư khu phía Nam nói chung, đặc biệt là khu vực cồn Vành. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành, đoạn từ thành phố Thái Bình đến quốc lộ 37B; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự án đầu tư theo hướng thu hồi giải phóng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển khu phía Nam, Đông Nam của tỉnh. Để thu hút đầu tư vào phía Nam Khu kinh tế Thái Bình nói chung và khu vực cồn Vành nói riêng có điều kiện thuận lợi về giao thông. Đồng chí cho rằng thực tiễn hiện nay việc di chuyển từ thành phố Thái Bình về khu vực này khá khó khăn. Mặc dù đã có chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường 221A song tuyến đường này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thông thường, không đáp ứng được nhu cầu thúc đẩy phát triển mạnh khu phía Nam Khu kinh tế Thái Bình và khu vực

Về dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giáp Trường THPT Nguyễn Thái Bình và đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư và giao UBND thành phố Thái Bình chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự án đầu tư theo đúng kế hoạch.

Liên quan việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là cơ hội rất lớn đối với tỉnh nhằm khắc phục những bất cập phát sinh; bổ sung những cơ hội, lợi thế, tiềm năng để bắt nhịp được với xu thế phát triển mới; định hướng được tầm nhìn dài hạn, nhất là đặt trong bối cảnh chung của khu vực và của cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoan nghênh Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương thời gian qua đã rất trách nhiệm cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá, lý giải và đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch về cơ bản đáp ứng yêu cầu và đưa ra được một số tầm nhìn chiến lược phát triển mới. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ hơn, nhất là một số vấn đề mang tính định hướng phát triển chiến lược, lâu dài cần phải tiếp tục nghiên cứu tư vấn như: Về hệ thống giao thông cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các tuyến đường với kết nối trực tiếp giao thông bên ngoài với các tuyến đường cao tốc vừa bổ sung các tuyến kết nối vào các khu chức năng như khu cảng biển, khu du lịch. Đối với quy hoạch các khu đô thị, dịch vụ, du lịch, về cơ bản thống nhất với đề xuất của đơn vị tư vấn song cần làm rõ và quy hoạch chi tiết khu du lịch phố biển Đông Châu, khu đô thị, cồn Thủ, cồn Vành và các khu liên quan khác. Đối với các khu đô thị, với quy hoạch hiện tại các khu đô thị trong Khu kinh tế Thái Bình vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, cần tiếp tục nghiên cứu thêm... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổng hợp, làm việc với đơn vị tư vấn để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất đầu tư, bổ sung các nội dung phát triển và phù hợp với yêu cầu phát triển trong đó đặc biệt quan tâm đến ý kiến của các địa phương. Đề nghị các ngành liên quan phải chủ động, trách nhiệm hơn nữa,

phải đặt tâm huyết, khát vọng của ngành, của tỉnh vào trong quy hoạch, mạnh dạn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để sớm có được quy hoạch điều chỉnh xứng tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển và có giá trị lâu dài. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và sớm hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Về đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể nhằm nâng cao chất lượng để án. Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý đánh giá đúng thực trạng tình hình, nguyên nhân, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên cơ sở nắm chắc, nắm rõ một cách thực chất các quan điểm, chủ trương, đường lối, vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ. Khuyến khích những cách làm sáng tạo ở các địa phương, đơn vị. Về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nội dung, bám sát các quy định về sinh hoạt, phát huy dân chủ, quan tâm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả, thực chất phần mềm "Số tay đảng viên điện tử". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện đề án trình Thường trực Tỉnh ủy. Sau khi đề án hoàn thiện Thường trực Tỉnh ủy sẽ ban hành để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện đề án.

ĐÀO QUYÊN

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

với các bộ, ngành có thẩm quyền để sớm bổ sung chỉ tiêu biên chế, rà soát các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, chỉ đạo các trường sư phạm tăng cường đào tạo giáo viên các môn học đặc thù. Vì vậy, trước mắt các địa phương cần vận dụng tối đa, linh hoạt các biện pháp giải quyết bài toán thiếu giáo viên cho các trường phổ thông, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học. Về đầu tư cơ sở vật chất cho dạy chương trình GDPT 2018, Bộ trưởng yêu cầu các vụ, cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung định giá mua sắm các trang thiết bị dạy học theo danh mục.

Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương, ngành giáo dục tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, chủ động các phương án cho học sinh đi học trực tiếp an toàn, bảo đảm khung chương trình năm học.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022



Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Thiệt thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chủ đề "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022), Bộ CHQS tỉnh vận động các đơn vị công trình đến thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2022.

Hội thi có sự tham gia của 71 công trình đến từ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Trong đó, 13 sáng kiến, 23 cải tiến trên các mặt công tác gồm: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật thể hiện sự đa dạng, phong phú về loại hình, sát thực tế, góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, các sáng kiến tham gia hội thi năm nay đều có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi thực nghiệm, được làm bằng những chất liệu đơn giản, giá thành hợp lý. Trong đó có nhiều sáng kiến mới, có sự đột phá sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao như: phần mềm bảo đảm quân trang tân binh; phần mềm tính lượng hiệu chỉnh vũ khí bộ binh; thiết bị kiểm tra đồng đạn nhà kho; bục phát biểu đa năng... Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và khen thưởng những sáng kiến xuất sắc.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của LLVT tỉnh, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đồng thời lựa chọn các sáng kiến tiêu biểu tham gia hội thi do Quân khu 3 tổ chức trong thời gian tới.

TRINH CƯỜNG

Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thọ



Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Thái Bình, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Bình vừa tổ chức trao tặng 1 máy lọc nước trị giá 5 triệu đồng cho Công an xã Đông Thọ và 5 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Đông Thọ.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 của tuổi trẻ các đơn vị. Đồng thời, chia sẻ, động viên lực lượng công an xã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, động viên các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

KUÂN PHƯƠNG

HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ
Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên

Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, từ đầu tháng 3 đến nay Ban Chấp hành Huyện đoàn Quỳnh Phụ và các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Ban Chấp hành Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã trao tặng 30 thùng đựng rác phân loại rác thải y tế cho các hộ dân tại thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, nơi có nhiều gia đình mắc Covid-19 trị giá 1,5 triệu đồng; phối hợp với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hỗ trợ công trình thả bóng sáng đường quê xã Quỳnh Ngọc trị giá 10 triệu đồng và trao học bổng thấp cấp ước mơ cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã; hỗ trợ sân chơi trị giá 2 triệu đồng và trao tặng trang phục, dụng cụ thể thao cho Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Bảo...

Thông qua các hoạt động thể hiện vai trò của tuổi trẻ Quỳnh Phụ tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

Chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2022

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2022, bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân và tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022.

Mục tiêu của kế hoạch là giảm 5 - 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm thường gặp so với trung bình hàng năm giai đoạn 2016 - 2020; không chế kíp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 bùng phát lớn, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và

phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh; rà soát, bổ sung, củng cố, tăng cường hoạt động cho mạng lưới cán bộ y tế dự phòng từ tỉnh đến tuyến xã, bảo đảm đủ nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về công tác dự phòng, điều trị, tiêm vắc-xin phòng bệnh; truyền thông giáo dục sức khỏe...

HOÀNG LANH

KIẾN XƯƠNG
Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương, tính đến hết ngày 9/3 tỷ lệ tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện đạt gần 60%, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi đạt 98,1%.



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xác định việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân là biện pháp phòng, chống dịch chủ động, hiệu quả và lâu dài, huyện Kiến Xương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19

cho người dân. Đồng thời, sẵn sàng xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi trên địa bàn khi được cấp vắc-xin.

Để việc tiêm vắc-xin đạt kết quả cao, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch, huyện Kiến Xương đang tích cực rà soát, vận động tiêm đối với những trường hợp thuộc nhóm chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm; tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi F0 tại nhà. Qua đó thực hiện hiệu quả việc điều trị nhằm kiểm soát rủi ro, hạn chế thấp nhất số ca chuyển nặng và tử vong.

THANH HUỖN

(Đài TTTH Kiến Xương)

HUNG HÀ
50/80 học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt giải

Năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, sáng tạo trong dịch bệnh; rà soát, bổ sung, củng cố, tăng cường hoạt động cho mạng lưới cán bộ y tế dự phòng từ tỉnh đến tuyến xã, bảo đảm đủ nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về công tác dự phòng, điều trị, tiêm vắc-xin phòng bệnh; truyền thông giáo dục sức khỏe...

Nổi bật là cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh khối học sinh trung học đã có 3/5 sản phẩm đạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải

ba và 1 giải tư; cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 50/80 học sinh dự thi đạt giải gồm 3 giải nhì, 14 giải ba, 33 giải khuyến khích; tại giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, ngành giáo dục huyện xếp thứ ba toàn tỉnh. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức thành công giải bóng đá nhi đồng cấp huyện và giành ngôi á quân giải bóng đá nhi đồng cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

BẢO AN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HUNG
Trồng, chăm sóc 87km đường hoa

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng đã có nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.

Các cấp hội duy trì hiệu quả hoạt động của 203 tổ và 2 hợp tác xã thu gom rác thải do phụ nữ tham nhận; 86 mô

hình chi hội "5 không, 3 sạch"; đảm nhận 86 đoạn đường tự trồng và sinh môi trường với tổng chiều dài 85km; mô hình đồng sông tự quản ở 6 xã; mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở 13 xã. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức trồng, chăm sóc 87km đường hoa, trồng hoa tại trụ sở và đài tưởng niệm của xã. Hướng ứng

chương trình trồng cây xanh "Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Đông Hưng đã tổ chức về sinh, trồng hàng nghìn cây xanh và hoa trên các tuyến đường.

THU HIỀN



Đường hoa của phụ nữ xã Minh Phú (Đông Hưng).